



รพท. ขยายอายุมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูอีก 1 ปี หวังช่วยลูกหนี้ต่อเนื่อง

นางสาวสุวรรณี เจษฎาคัคคี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และติดตามผลการดำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ธปท. ได้อนุมัติมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู (รวมสินเชื่อเพื่อการปรับตัว) ให้แก่ลูกหนี้แล้วจำนวน 61,073 ราย รวมทั้งสิ้น 222,324 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 90% ของวงเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการกระจายตัวดีทั้งระดับขนาด ประเภทธุรกิจ และภูมิภาค และยังมีวงเงินคงเหลือ 27,676 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ 476 ราย รวมยอดสินทรัพย์ที่ตีโอนทั้งสิ้น 72,057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของวงเงินที่ตั้งไว้ และยังมีวงเงินคงเหลือ 27,943 ล้านบาท โดยมาตรการทั้งสองจะครบกำหนด 2 ปี ในวันที่ 9 เมษายน 2566 นี้

ทั้งนี้ แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในภาคบริการบางสาขาที่ยังมีกิจกรรมในระดับต่ำ ดังนั้น ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

(1) ขยายระยะเวลามาตรการสินเชื่อฟื้นฟู รวมถึงสินเชื่อเพื่อการปรับตัว ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ต้องการปรับตัว

(2) ไม่ขยายอายุโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่มีสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี ลูกหนี้ยังสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินได้

(3) โอนวงเงินคงเหลือของโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการ มารวมไว้เป็นวงเงินภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูต่อไป ซึ่งจะทราบวงเงินคงเหลือดังกล่าวในวันที่ 9 เมษายน 2566

ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การขยายเวลาให้กับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อเพื่อการปรับตัวในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับสภาพคล่องและความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตลอดจนเชื่อมต่อการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สอดคล้องกับ New Normal ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้ต่อเนื่อง 🍀

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ. ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



ธนาทประกันภัย ปิดดีลรับงานค่ายรถอีวียุโรป

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาทประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวม 12,000 ล้านบาท เติบโต 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) มาจากการเติบโตของเบี้ยประกันรถยนต์ (Motor) 17% และเบี้ยประกันภัยที่ไม่ใช่รถ (Non-motor) เติบโต 34%


โดยบริษัทมีแผนการดำเนินงานคือ 1. มุ่งเน้นขยายงานรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปีนี้คาดว่าจะมีรถอีวีจดทะเบียนใหม่ 50,000 คัน ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำรับประกันภัยอีวี โดยเพิ่มขนาดมาร์เก็ตแชร์เป็น 20% ของตลาด โดยปีที่แล้วมีเบี้ยรถอีวีกว่า 200 ล้านบาท เติบโตกว่า 1,363% หรือมีจำนวนรถอีวีที่อยู่ในความคุ้มครองกว่า 2,000 คัน จากรถอีวีจดทะเบียน 10,000 คัน มีสัดส่วนพอร์ตประมาณ 80% เป็นรถยุโรป โดยปีนี้อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ผลิตยุโรปเพื่อเป็นพันธมิตรรับประกันเพียงรายเดียว (Exclusive Partner) อีกด้วย

2. มุ่งเน้นขยายงานรับประกันรถบรรทุก (Truck) ซึ่งมีโอกาสเติบโตมหาศาลจากรถบรรทุกในตลาดที่มีกว่า 1 ล้านคัน โดยเฉพาะในกลุ่มโลจิสติกส์ที่เริ่มกลับมาวิ่งตามปกติแล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมามีบริษัทมีเบี้ยเติบโตกว่า 300% มีจำนวนรถบรรทุกอยู่ในความคุ้มครองกว่า 5,000 คัน

โดยตามแผนจะเน้นขยายตลาดภูมิภาคผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อบริการ, โบรกเกอร์ประกันภัย และดีลเลอร์รถบรรทุก และปีนี้ยังได้พัฒนาโปรแกรมโค้ดค่าเบี้ยรถบรรทุกทราบราคาได้ทันทีรับประกันชั้น 1 อายุรถ 1 - 10 ปี และพัฒนา 2+ สำหรับรถบรรทุกที่อายุเกิน 10 ปี

และ 3. มุ่งเน้นขยายงานรับประกันอุบัติเหตุ (PA) เจาะเซกเมนต์กลุ่มครอบครัว รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมี 4 โปรเจกต์เรื่องที่จะขยายงานในปีนี้เป็น 1. PA อุบัติเหตุเพื่อเป็นมรดก 2. PA for Child ชื่อ 1 กรมธรรม์คุ้มครอง 2 คน (พ่อหรือแม่ชื่อให้ลูก) 3. PA แทนรัก ร่วมมือกับ ttb ขยายประกันบนแอปพลิเคชัน ttb touch และ 4. สมบายใจ PA for Loan เจาะลูกค้าอาชีพอิสระ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและขาดรายได้ ความคุ้มครองนี้จะเข้าไปผ่อนรถหรือผ่อนบ้านให้สูงสุด 3 วงศ์ เพื่อไม่ให้หนี้เสีย (NPL)

อย่างไรก็ดี ในปีนี้ความท้าทายที่ต้องระวังคือ 1. ภัยพิบัติ โดยตั้งแต่ปีนี้จะเจอภาวะภัยแล้งมากขึ้น และ 2. ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นตัวเร่งที่ต้องหาวิธีการบริหารความเสี่ยงให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะสะท้อนถึงต้นทุนการทำธุรกิจ ซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ค่าแรง ค่าซ่อม และค่าอะไหล่ จะเพิ่มขึ้นมากแต่โหนดโดยปีที่แล้วเงินเฟ้อส่วนนี้เพิ่มขึ้นราว 1 - 2% โดยเฉพาะเทรนด์ค่าอะไหล่ของรถยุโรปที่สูงขึ้นเป็นดับเบิลดิจिट แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่ถึงขนาดต้องขึ้นเบี้ยพอร์ตรวม

ปัจจุบันช่องทางการขายผ่านธนาคารมีสัดส่วน 46% และช่องทางพันธมิตรภายนอกกลุ่มธนาคารมีสัดส่วนกว่า 54% โดยบริษัทมีฐานลูกค้าทั้งหมด 1.1 ล้านราย จำนวนกรมธรรม์ 1.5 ล้านกรมธรรม์ มีลูกค้ากว่า 6 แสนรายแล้วที่อยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม และมีสินทรัพย์รวม 17,481 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,930 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) สูงกว่า 576.8% และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ AA- (Stable) อีกด้วย 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



EIC ปรับเพิ่มจีดีพี 3.9% อานิสงส์นักท่องเที่ยว 30 ล้านคน

ดร.จิตติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า อีไอซีได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2566 จากเดิม 3.4% เพิ่มเป็น 3.9% โดยเครื่องยนต์หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปรับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน และมาจากจีน 3.8 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยกลับมาตีเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด-19 และการบริโภคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงกับการเติบโตจีดีพี มาจากภาคการบริการและท่องเที่ยว ขณะที่รายได้ภาคเกษตรเติบโตได้ดี จากปีก่อนขยายตัว 13% แม้ว่าปีนี้จะลดลง แต่เป็นเพราะฐานที่สูง และอัตราเงินเพื่อปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมาย ภาครัฐมีการอุดหนุนพลังงานต่อเนื่อง ทั้งค่าไฟและก๊าซหุงต้ม รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ส่งผลให้เงินทั่วไปลดลงอยู่ที่ 2.7% แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ระดับสูงที่ระดับ 2.4% ขณะที่การส่งออกเป็นบวกเล็กน้อย 1.2%

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญความเสี่ยงด้านต่ำที่สำคัญ คือ

1. ปัญหา Geopolitics รุนแรงขึ้นอาจกระทบ Global Supply Chain และการส่งออกไทย
2. นโยบายการเงินโลกตึงตัวแรงขึ้นจากเงินเฟ้อโลกลดลงช้า
3. หนี้ครัวเรือนกลับมาเร่งตัวส่งผลกดดันการบริโภค
4. ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจกระทบความเชื่อมั่นในการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐในระยะข้างหน้าได้

รวมถึงความเสี่ยงใหม่จากวิกฤตเสถียรภาพระบบการเงินโลก ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องติดตามใกล้ชิด โอกาสที่จะลุกลามจนเกิดวิกฤตการเงินโลกยังมีน้อย トラบใดที่

ธนาคารกลางให้ความมั่นใจได้ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องได้เพียงพอและทันการณ์ ให้ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพระบบธนาคารทั่วโลกยังเข้มแข็งอยู่

โดยปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในระยะต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สอดคล้องกับผลสำรวจ SCB EIC Consumer Survey ล่าสุดที่ชี้ว่า ปัญหารายได้ไม่ทันรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ลูกหนี้หนี้ใหม่เพิ่มขึ้นมากตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 และมีแนวโน้มจะถึงมมากขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ชำระหนี้เก่าเป็นหลัก นอกจากนี้ ลูกหนี้เงินกู้ยืมระบบยังน่าเป็นห่วงจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ในปี 2566 ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเช่นกัน เพราะอาจกระทบการใช้จ่ายภาครัฐได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับความเร็วในการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของรัฐบาลชุดใหม่

โดยในกรณีฐาน SCB EIC มองว่าการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่กระทบการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2566 เท่าไรนัก เพราะรัฐบาลปัจจุบันได้เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ๆ มา รวมถึงได้เร่งอนุมัติโครงการก่อสร้างภาครัฐใหม่ คาดว่าอัตราเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้รัฐบาลรักษาการและการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่จะต่ำลงบ้าง และ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จะประกาศใช้ล่าช้าไม่เกิน 3 เดือน แต่หากมีความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ส่งผลให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประกาศใช้ล่าช้ากว่ากรณีฐาน อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐในช่วงปีนี้และปีหน้าได้ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



คลังอัดเงินเพิ่ม 1 แสนล้าน อุ้ม SMEs ฟื้นฟูธุรกิจ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme PGS ระยะที่ 10 (PGS 10) “บสย. SMEs เข้มแข็ง” หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เฟสใหม่ หรือ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังต่ออายุสินเชื่อขอพดไลน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกไปอีก 1 ปี วงเงินกว่า 61,500 ล้านบาท ดังนั้นจะมีวงเงินสินเชื่อที่ดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 10 วงเงิน 50,000 ล้านบาท มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีจุดเด่น คือ ผลักดันนวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อที่พัฒนาขึ้น ตอบโจทย์ SMEs 6 กลุ่ม ได้แก่

1. สตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อนักศึกษาจบใหม่ อาชีพอิสระ วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก ปีถัดไปจ่ายคนละครึ่ง ตลอดอายุการค้ำประกัน

2. สมอลบิซ (Small Biz) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรายย่อย พ่อค้า แม่ขาย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

3. สมาร์ทวัน (Smart One) เสริมสภาพคล่อง ค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

4. สมาร์ทบิซ (Smart Biz) เพื่อ SMEs ขนาดกลาง และเล็ก วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

5. สมาร์ทกรีน (Smart Green) เสริมศักยภาพธุรกิจ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก และ

6. สมาร์ทพลัส (Smart Plus) วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลงทะเบียนฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Line TCG First (@tcgfirst)

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก 18 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4. ธนาคารออมสิน 5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 10. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 11. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) 13. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 14. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 15. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 16. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 17. บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด 18. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

“ทั้ง 18 สถาบันการเงินจะร่วมกันผลักดันและช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า 700,000 อัตรา” 🌱

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmaiseminar, @dharmaithr



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ เพียง **4** ขั้นตอน (ลงทะเบียนได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติกรรพยัสน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ใต้ถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์			ไม่รับหนังสือพิมพ์		
รายการ	ราคารวมค่าเพิ่มแล้ว	ราคาสมาชิก	Promotion Code	ราคาปกติ	ราคาพิเศษ <small>*(ถึง 0.ย. 66 เท่านั้น)</small>
1 รอบ	300 บาท	250 บาท	ON0501	200 บาท	160 บาท*
10 รอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	ON0502	2,000 บาท	1,400 บาท*

หมายเหตุ

1. ราคารับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อเพิกถอนจากบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็กเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็กเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น